
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 745  —  428. mál.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um vistvæn innkaup.

Frá Eygló Harðardóttur.

Hvernig hefur stefna ríkisstjórnarinnar um vistvæn innkaup, sem samþykkt var í mars
2009, verið innleidd hjá fjármálaráðuneytinu?


